

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG  
BCĐ HUYỆN VỀ XÂY DỰNG VÀ  
THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 02 tháng 01 năm 2024

\*  
Số 737 -TB/BCĐ

**THÔNG BÁO**  
KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QCDC HUYỆN  
tại Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và  
thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023

-----  
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Ban Chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo QCDC năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện kết luận:

Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy ước bản; cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội... và tập trung chỉ đạo, tổ chức đơn đốc thực hiện. Quan tâm công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình có nhiều chuyển biến tích cực: Dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp ngày càng thực chất, công khai, minh bạch. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, kịp thời nắm và phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Công tác quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị được thực hiện quyết liệt, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định; công tác cải cách hành chính với phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Một số Ban TTND, Ban GSĐTCD, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong cộng đồng. Một số Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo QCDC, ban hành quy chế phối hợp, tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách,



nhệm vụ được giao. Nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền thực hiện Luật QCDC ở cơ sở ở một số xã, cơ quan, đơn vị chưa sâu rộng; việc triển khai cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ có việc chưa sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Có Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở xã, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề. Một số xã chưa có sổ theo dõi thu chi các khoản đóng góp của Nhân dân; việc niêm yết nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết công việc của Nhân dân chưa thường xuyên. Một số cơ quan, đơn vị việc minh bạch, công khai tài chính chưa đảm bảo theo quy định; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm chưa đảm bảo nội dung. Việc tổ chức đối thoại, tổ chức hội nghị người lao động của một số Doanh nghiệp còn lúng túng. Chất lượng hoạt động của một số Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa cao, chất lượng giám sát còn hạn chế.

Nguyên nhân: Một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; trách nhiệm của thành viên một số Ban Chỉ đạo QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa cao; nhận thức của một số cán bộ quản lý doanh nghiệp về quy chế dân chủ còn hạn chế.

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện QCDC yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo QCDC các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Luật dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. UBND huyện, xã, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo QCDC các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra năm 2023. Tập trung rà soát lại việc xây dựng các văn bản, các quy định, quy chế, việc mở sổ sách, việc niêm yết, việc tổ chức các hội nghị, việc bố trí cơ sở vật chất, việc lưu trữ văn bản đi, đến trong thực hiện QCDC để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo theo quy định.

3. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân: Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch ở các dịch vụ công, trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng, hướng mạnh về cơ sở bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn đến Nhân dân.



4. Cán bộ, công chức, đặc biệt người đứng đầu tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến; giải quyết kịp thời, quyết liệt các vấn đề kiến nghị của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban TTND, Ban GSĐTCD phải chủ động vào cuộc, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp phát huy chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức; quan tâm thực hiện công tác phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. HĐND các cấp quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phản biện tại các kỳ họp, UBND gửi văn bản đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phản biện.

6. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc; Ban Chỉ đạo QCDC các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện ngăn chặn các sai phạm. Thực hiện tốt việc chấm điểm xếp loại hàng năm đối với các Ban Chỉ đạo QCDC cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện QCDC theo quy định.

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nội dung Thông báo này.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- MTTQ, LDLĐ huyện; Phòng Nội vụ huyện,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC huyện,
- Đảng ủy, Ban Chỉ đạo QCDC các xã, thị trấn.
- Lưu.

**PHÓ BÍ THƯ**

Kiểm

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Cao Trang Trọng**